

ที่ HPT63/020

27 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ ก.ล.ต. จท.-1 (ว) 23/2563 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด – 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ออกประกาศตามหนังสือที่อ้างถึงเพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน พิจารณาเปิดเผยข้อมูลผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุนนั้น

บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

1) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมามีการขายสินค้า โดยลูกค้าหลักได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศลูกค้าของบริษัท ทำให้แผนการผลิต และการส่งมอบสินค้า ถูกชะลอ หรือเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษา และจำหน่ายอุปกรณ์ครัวและเครื่องใช้ สำหรับธุรกิจบริการด้านอาหาร แบบครบวงจร โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน (AEC)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส่งผลต่อธุรกิจบริการด้านอาหารต่างๆ ในช่วง Lock Down ถึงแม้จะยังคงมีการสั่งอาหารและจัดส่งตามบ้าน หรือสถานที่ต่างๆ หากแต่การเปิดดำเนินการของธุรกิจบริการด้านอาหารที่ไม่เป็นปกตินี้ ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์ครัว และเครื่องใช้ชะลอตามไปด้วย

จากปัญหาดังกล่าวคาดว่าจะการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในช่วงระยะเวลาที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

2) ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินงาน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ในประเทศจีน ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดทุน ทำให้บริษัทฯไม่สามารถระดมทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้สำเร็จตามแผนที่บริษัทฯได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (HPT-W1) กำหนดไว้วันที่ 30 ธันวาคม 2562 แต่ด้วยผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวไม่เอื้อต่อการลงทุน บริษัทฯจึงไม่สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้สำเร็จตามแผน อีกทั้งลูกค้าต่างประเทศบางรายขอขยายเวลาการชำระเงินออกไปอีกประมาณ 30 วัน ทำให้กระแสเงินสดเข้าช้าลง

3) ผลกระทบต่องบการเงิน

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ดังนี้

เลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับวิธีการคำนวณอย่างง่ายสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา

เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ ไม่คิดว่ามูลค่าทรัพย์สินจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพราะเมื่อทำการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้าคงเหลือแล้ว ไม่พบลูกหนี้การค้ารายใดที่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการบัญชีด้านการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ ส่วนทรัพย์สินอื่นไม่มีรายการใดที่จะเข้าข่ายการเสื่อมสภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ)

กรรมการผู้จัดการ